

\*

## **BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**

(Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020)

- Họ và tên: **Nguyễn Thanh Vân**
- Sinh ngày: 02/09/1976.
- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế và hạ tầng.
- Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ kinh tế – hạ tầng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đả lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến tự chuyển hóa” trong nội bộ*”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và qui định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; trong năm 2018 tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

### ***1- Về thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020:***

Luôn xác định rõ quan điểm, lập trường vững vàng không dao động trước những khó khăn, thách thức trong học tập và công tác. Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới, chủ trương, chính sách lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, viết và nói đúng theo quan điểm, chính sách, nghị quyết của Đảng, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, công chức người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Đảng và Nhà nước, tự giác học tập nghiên cứu tìm hiểu nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để có đủ năng lực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bản thân luôn coi trọng việc rèn luyện, tu dưỡng để giữ được phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, tính tình hòa hợp chung với mọi người trong và ngoài cơ quan, gương mẫu trong công tác, học tập và có quan hệ rộng rãi với mọi Người, thực hiện tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, học tập theo tấm gương của Bác “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tham ô, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, bẻ phái, cục bộ mưu lợi cho lợi ích cá nhân... kiên quyết chống lại các quan điểm trái với quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ra sức bảo vệ uy tín của Đảng các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiên quyết không nhận quà biếu



với động cơ vụ lợi trên mọi hình thức, không lợi dùng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bản thân luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong sinh hoạt đảng cũng như trong các lĩnh vực công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, trung thực, công tâm, không né tránh, chạy theo bệnh thành tích, khi có khuyết điểm thì nhận và có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa. thường xuyên liên hệ chặt chẽ với đồng chí, đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân, thắt chặt các mối quan hệ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, tích cực bên vực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của tập thể và cá nhân đúng pháp luật.

Luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, xử lý công việc khách quan, công tâm, gần gũi lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân “*với phương châm hướng dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng theo các quy định của Pháp luật*”. Cương quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Trong học tập và công tác luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuyệt đối phục tùng sự phân công của Đảng theo đúng nguyên tắc, tổ chức duy trì và tham gia sinh hoạt Đảng đều đặn, chấp hành nghiêm quy chế hoạt động cấp ủy đúng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

## ***2- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.***

Phòng Kinh tế hạ tầng là cơ quan tham mưu cho UBND huyện về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, công nghiệp, thương mại dịch vụ và khoa học công nghệ, để làm tốt nhiệm vụ bản thân thường xuyên nghiên cứu vận dụng tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Nhà nước trong công tác tham mưu và triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND huyện, về công tác chuyên môn kịp thời, với tinh thần trách nhiệm cao. Chấp hành tốt quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn nói và làm đúng Nghị quyết. Thường xuyên kiểm tra, rà soát nhắc nhở công việc của các chuyên viên, đồng thời cùng với bộ phận chuyên môn trao đổi thống nhất các nội dung công việc trước khi trình cho UBND huyện.

Có tinh thần cầu tiến, luôn tích cực, chủ động trong học tập và công tác; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ.

Luôn nêu cao có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giải quyết công việc khách quan, nhanh gọn; hòa đồng giúp đỡ đồng nghiệp, quan hệ tốt với đồng nghiệp và nhân dân.



Tăng cường công tác hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể ra sức xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể, Cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thường xuyên công tác phát triển đảng. chấp hành nghiêm quy chế hoạt động cấp ủy và nội quy, quy chế của cơ quan theo nghị quyết Hội nghị cán bộ CC-VC hàng năm của cơ quan đề ra. Luôn phát huy tốt vai trò bí thư chi bộ, gương mẫu trong mọi hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì sinh hoạt Chi ủy và Chi bộ điều đặn đúng quy định theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2013 của Ban tổ chức Trung ương. Giữ mối liên hệ mật thiết với các tổ chức đoàn thể như BCH Công đoàn cơ sở ; Chi đoàn thanh niên và với mọi cán bộ Đảng viên CCVC-LĐ trong phạm vi Chi bộ theo quy chế, ngoài ra bản thân luôn gần gũi với mọi người trong và ngoài cơ quan tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

### **3- Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.**

- Tiếp tục không ngừng học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt. Nâng cao sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm quy chế của Chi ủy chi bộ các Quy định của BCH-TW Đảng về những điều đảng viên không được làm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu thực hiện về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi ủy. Chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Cấp ủy về Công tác lãnh đạo chi bộ. Trước mắt cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác chất lượng sinh hoạt Đảng, Đoàn thể thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục duy trì việc sinh hoạt chuyên đề 15 phút đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần và hướng dẫn làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Nắm chắc tình hình cán bộ của các cơ quan do chi bộ quản lý. Tham mưu, thực hiện tốt quy trình quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của các cơ quan thuộc chi bộ. Quan tâm tạo mọi điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức trong chi bộ có điều kiện được đi học để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo đúng quy định.

- Sắp xếp thời gian hợp lý trong công tác chuyên môn để đi công tác cơ sở, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phản ánh với các cấp có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tham gia cùng với các cơ quan từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành theo lĩnh vực chuyên môn được giao, tham mưu tích cực cho lãnh đạo UBND huyện phát huy các thế mạnh của địa phương để phát triển mạnh về kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, công tâm với công việc, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được tập thể giao. Góp phần cùng tập thể Chi ủy Kinh tế-hạ tầng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI duy trì hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, làm tốt công tác phát triển đảng.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng bản thân xây dựng kế hoạch đăng ký khắp phục, để làm cơ sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.



Người đăng ký

*Nguyễn Thanh Vân*